

# 5 bài học xương máu dành cho ứng viên từ parasite

Chào các bạn chào mừng, các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của tcv news vào ngày mừng 10 tháng hai năm 2020, lễ trao giải oscar lần thứ 92 đã chính thức diễn ra tại thành phố Los Angeles, mỹ. Cùng với đó là 6 đề cử bộ phim parasite của đạo diễn không chuno đã xuất sắc đem về cho đoàn làm phim của mình 4 giải thưởng danh giá. Đây cũng là bộ phim châu á đầu tiên không sử dụng tiếng anh và đạt được giải thưởng danh giá lần này. Ký sinh trùng là bộ phim phản ánh thực trạng chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.

Câu chuyện xoay quanh 2 gia đình có hoàn cảnh trái ngược và khi họ gặp nhau cũng là lúc chân tướng những sinh vật sống bám vật chủ bắt đầu được vạch trần. Chắc hẳn sau khi Xem bộ phim parasite, các bạn cũng đã đọc và Xem được vô số những bài phân tích về các ẩn ý và các tình huống ở trong phim. Nó không nặng nề nhưng hôm nay thì CV new sẽ không nói lại nội dung phim nữa mà sẽ khai thác bộ phim này qua một lăng kính khác. Đó chính là qua góc nhìn của một bạn ứng viên. Vậy thì một bạn ứng viên trẻ sẽ học được gì qua bộ phim này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 bài học ngay sau đây nhé. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, các bạn hãy đảm bảo rằng các bạn đã Xem qua bộ phim hoặc vẫn còn nhớ các tình huống của trang phim OK? Không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với bài học đầu tiên á. Chúng ta đều biết rằng cơ hội đổi đời của nhà hậu kim xuất hiện khi bạn của kill đi du học và nhờ anh thay mình đến làm gia sư tiếng anh cho con gái của nhà họ park. Và khi u đã không bỏ lỡ cơ hội này để rồi biến nó thành vận may đổi đời không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình của mình= việc dần dần đưa em gái bố rồi cuối cùng là mẹ mình làm việc trong nhà của họ, bác cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng điều quan trọng là khi nó xuất hiện, chúng ta phải biết chớp lấy và vận dụng nó một cách tối đa phải không các bạn? Bài học số 2. Luôn sẵn sàng kỹ năng kiến thức cho công việc, có thể nói không phải tự nhiên mà kế hoạch của nhà họ kim trong parasite có thể diễn ra nhanh chóng và trơn tru như thế. Đó là bởi mỗi người trong nhà đều sở hữu những kỹ năng phù hợp với công việc trong nhà họ. Bất kieu biết tiếng anh, em gái khi trong có tay nghề photoshop thượng được cũng như khả năng ứng biến nhanh nhạy. Ông bố ki thích về tay lái lựa khiến ông chủ họ bác ưng ý và bà mẹ chồng xót cùng tài nội trợ mẫu mực. Những kỹ năng đã có sẵn trong mỗi người đều trở nên vừa vặn hợp lý,

không ngờ khiến họ nhận việc nhanh chóng mà không một chút lấn cấn nản. Từ đây có thể thấy, tuy chúng ta không thể đoán trước được, khi nào vận may sẽ đến tay, nhưng việc trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết cho công việc là không bao giờ thừa đúng không các bạn? Bài học số 3, môi trường làm việc phù hợp là vô cùng quan trọng. Bạn có kỹ năng bạn may mắn gặp được một thời cơ có vẻ là phù hợp và thoát khỏi tiếng thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn lại rơi vào một môi trường làm việc không như mong muốn, một nơi mà bạn không được tạo những điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng của mình thì sớm muộn, công việc tương chừng như là cứu cánh của bạn sẽ trở thành một gánh nặng và bạn sẽ phải vùng vẫy để thoát khỏi nó. Tương tự như vậy, nếu gia đình mà khi làm gia sư không phải là hợp tác với một người chồng quá mức bận rộn và một người vợ cả team, nếu gia đình mà anh gặp là một gia đình đông đúc với những người chủ đa nghi, khó tính hoặc ít nhất chỉ cần gia đình mà họ đang bán camera, liệu những kế hoạch xâm nhập của nhà họ kim có thể diễn ra thuận lợi như thế hay không? Vậy mới nói thiên thời địa lợi, nhân hòa thực sự cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng đó các bạn ạ. Bài học số 4, sự đe dọa khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Trong parasite, người Xem sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc có tính bước ngoặt thay đổi toàn bộ không khí của bộ phim khi người quản gia cũ góp muon khoang đột nhiên quay về giữa đêm mưa tầm tã và ấn chuông nhau bác. Mọi chuyện sau đó đã dần trở thành một tấn bi kịch khi hóa ra có tới 2 gia đình đăng ký sinh tại ngôi nhà này và họ buộc phải lao vào tranh giành đấu đá để loại bỏ đối thủ, giành lại miếng ăn cho gia đình mình. Đây là minh chứng cho thấy, ngay cả khi bạn tự tin và cảm thấy bản thân mình đã có được một vị trí ổn định trong công việc. Thì vẫn có thể xuất hiện được đối thủ cạnh tranh bất ngờ sẵn sàng đe dọa và đá văng bạn ra khỏi vị trí tưởng chừng rất vững chắc ấy, bất cứ lúc nào không có người tốt nhất, chỉ có người tốt hơn. Chúng ta không nên ngủ quên trên thành tích, hãy không ngừng trao dồi kỹ năng để khẳng định năng lực và giúp bản thân nằm ngoài quy luật đào thải khắc nghiệt của xã hội. Bài học số 5 đừng bao giờ trở thành một con ký sinh trùng không biết các bạn có như mình hay không, nhưng sau khi Xem bộ phim này có một điều mình vẫn luôn thắc mắc, đó là tại sao gia đình như nhà họ kim lại có thể rơi vào hoàn cảnh nghèo đói và thất nghiệp? Trong khi cặp 4 người họ đều là những người xuất sắc trong lĩnh vực công việc của họ, vậy tại sao họ phải chờ đến khi bạn của kyo đi du học mới có được cơ hội thể hiện khả năng của mình và tìm được công việc như ý? Vậy mới thấy, trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như ngày nay. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào cái gọi là vận may, không thể chỉ ngồi một chỗ và chờ người khác đem cơ hội đến cho mình. Muốn phát triển bản thân, đừng để bản thân biến thành một con ký sinh trùng, chỉ biết ăn bám và trông chờ vào vật chủ, hãy

chủ động tự làm chủ cuộc đời mình các bạn nhé. Có thể nói, parasite là một bộ phim mang quá nhiều ý nghĩa, ẩn sâu, thậm chí người ta có thể viết thành một bài luận hay, một bài phân tích cả trăm trang chỉ để nói về nó. Tuy nhiên, qua clip này, TCV new seal vọng đã đem lại cho các bạn một góc nhìn mới mẻ về bộ phim. 3 5 bài học trên mong rằng sẽ có thể giúp các bạn ứng viên trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn công việc ưng ý. Còn nếu các bạn đang hoang mang chưa biết làm việc trong môi trường thế nào là phù hợp hay muốn tìm hiểu kỹ hơn các thông tin về doanh nghiệp, hãy đón Xem series thực tế TCV talk của top cv sẽ được cập nhật đều đặn hàng tuần các bạn nhé. Mình sẽ để lại link ở phía dưới này cho các bạn quay trở lại với bộ phim parasite sẽ chính thức trình chiếu lại trên các cụm rạp ở Việt Nam vào ngày 17 tháng hai tới. Nếu như các bạn chưa Xem bộ phim hoặc muốn có lại được những trải nghiệm tuyệt vời khi Xem bộ phim châu á đầu tiên. Đạt giải oscar thì hãy Xem ngay nhá, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.